

‘รมช.วิชัย’พิต-ลั่นพร้อมลุย‘ธรรมกาย’ ตร.ดึงอย่าประมาทไชยบูลย์หนีไปนอก

นายวิชัย ดันศิริ ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาวัดพระธรรมกายว่า ด้านนายสมศักดิ์ ปรีksenานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ มอบหมายให้ดูแลงานกรมการศาสนาที่พร้อมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย โดยจะเข้ามาประสานและเร่งรัดให้ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ทั้งขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และศาลสงฆ์

“ผมขอปฏิเสธข่าวก่อนหน้านี ที่ว่าเป็นอุกฤษณ์วัดพระธรรมกาย เพราะผมไม่ศกษเจียรราชไว้คดีนี้เลย ที่สำคัญหมยคือหลักของพระธรรมปิฎก (ประพุทธโชด) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน แต่การจะดำเนินการอย่างไรกับวัดพระธรรมกายนั้น ต้องขึ้นอยู่กับขอมูลหลักฐานและการดำเนินการของฝ่ายสงฆ์ ซึ่งผมจะทำดีที่สุด ขอให้ประชาชนให้กำลังใจผมด้วย” นายวิชัยกล่าว

สำหรับบรรดาภคที่วัดพระธรรมกาย ค.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปรากฏว่า อยู่ในสภาพจับเหงา ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ หรือคอยชักชวนชี้แนะให้ทำบุญห่อพระธรรมกายประจำตัว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 15.45 น. ที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ มีการบรรยายเรื่องปรัชญาเจดีย์ทรงโคมกับธรรมกายเจดีย์ จัดโดยกลุ่มที่อ้างตนเองเป็นชมรมส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม มีนางสาวเกษมสุข ภมรสถิตย์ ศึกษานิเทศน์ไชยบูลย์ อิทธิผล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้บรรยาย มีผู้ร่วมเข้าฟังประมาณ 60 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสื่อมใสในวัดพระธรรมกาย

นางสาวเกษมสุขกล่าวว่า ที่มีการวิจารณ์ว่าหาธรรมกายเจดีย์ ไม่มีรูปแบบของพระพุทธรศาสนาเถรวาทนั้น ผู้วิจารณ์ไม่มีความรู้เรื่องเจดีย์เลย ถ้าจะวิจารณ์ควรอ่านหนังสือเกี่ยวกับเจดีย์ให้ได้ 60 เล่มก่อน มหาธรรมกายเจดีย์นั้นถูกต้องตามทฤษฎีทุกประการ ปรัชญาของเจดีย์นั้นไม่มีทรงอื่นนอกจากเจดีย์ทรงโคม เพราะ ว่าเจดีย์ในเริ่มแรกเริ่มจากเจดีย์ทรงโคมก่อนแล้วพัฒนาไปเป็นเจดีย์ที่รู้จักกัน ประชาชนคนไทยถูกรอบให้รู้จักแต่เจดีย์ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นพระปฐมเจดีย์ ที่นครปฐม รูปแบบของเจดีย์ที่เป็นทรงโคมนั้นไม่ถูกต้องด้านจากต่างประเทศเลย และที่ว่ามีหาธรรมกายเจดีย์เหมือนจานบินนั้นจานบินมาเหมือนมากกว่า เพราะ ว่ารูปแบบของมหาธรรมกายเจดีย์มีมานานแล้ว

“เจดีย์ทุกองค์จะมีต้นจุดที่กลางฐานตั้งฉากขึ้นไปเป็นเส้นตรงไม่ว่าจะเป็นทรงใดก็ตาม และเส้นตรงต้นนี้ก็จะค้ำเชื่อมกับพระนิพพาน” น.ส.เกษมสุขกล่าว

สำหรับการดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายนั้น พ.ศ.พระพิทักษ์ สุวาศรี รอง ผกก.3 ป.กล่าวว่า การดำเนินการสอบสวนนายไชยบูลย์ ได้รู้คนหน้าในระดับหนึ่งแล้ว เพียงแต่รอว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่งการให้เรียกตัวมาทำการสอนเมื่อใดเท่านั้น เพราะหลังจากที่กรมการศาสนาเข้าเป็นโจทก์แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายไชยบูลย์ก็ตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว ส่วนเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า นายไชยบูลย์อาจจะหลบหนีออกนอกประเทศ ไปเช่นเดียวกับอดีตพระชันดระนั้น เรื่องนี้มีข้อนำสังเกตว่าการเมื่ออดีตพระชันดระ หลายหน่วยงานต่างให้ความเห็นว่าบัณฑิตสิกขาลัยไทยสถานเบาไม่น่าจะถึงขั้นหลบหนีออกนอกประเทศ แต่ก็ให้หนีไปและยังคงซ่อนนวลอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งเรื่องนี้จะประมาทไม่ได้เช่นกัน